

เด็กไทยในโลกวัตุนิยม

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงล้าหน้าไปหลายด้าน มีการรับเอาวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามามากเกินไป จนลืมไปว่าวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของคนเป็นอย่างไร ค่านิยมของสังคมไทยในอดีตส่วนใหญ่ยึดมั่นปฏิบัติตามบรรพบุรุษ พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา เชื้อกฐนแห่งกรรม เคารพผู้อาวุโส มีชีวิตความเป็นอยู่อยู่กับธรรมชาติ ยิ่งพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้นเท่าไร ความเจริญของวัตุนิยมมากเท่าไร แต่ถ้าสภาพจิตใจของมนุษย์ยังเสื่อมลงอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้ทำให้สังคมไทยของเราพัฒนาไปในทางที่ดีได้ ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุอย่างรวดเร็ว

นับวันค่านิยมเด็กไทยจะเป็นไปในลักษณะของการให้ความสำคัญกับสำคัญกับวัตุนิยมหรือเทคโนโลยี จนมากเกินไปจนความจำเป็น พฤติกรรมของเด็กในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดจนทำให้เกิดการใช้จ่ายที่มากเกินไปเพื่อจะได้มาซึ่งวัตถุที่ฟุ่มเฟือยหรือเกินความจำเป็น โดยค่านิยมผิด ๆ และเกินพอดี การที่เด็กไทยใช้ชีวิตเสพข่าวดาราสนใจข่าวดาราดาราเลียนแบบดาราส่งผลทำให้จิตใจและค่านิยมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทั้งค่านิยมของการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องหรือการใช้ศัพท์แสลงที่มากเกินไปในโลกโซเชียล ค่านิยมลดความอ้วนแบบผิด ๆ ค่านิยมการทานอาหารเสริม เด็กเริ่มสนใจวัตถุมากกว่าทางด้านจิตใจ รวมทั้งการแต่งการเพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามให้ความสนใจความสวยความงามมากกว่าคุณงามความดีที่เกิดขึ้น การที่เด็กไทยหันมาสนใจวัตุนิยมเป็นปัจจัยที่แปรเปลี่ยนสภาพพฤติกรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ มีการใช้จ่ายเงินแบบฟุ่มเฟือยเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุที่มีความนิยมกันตามกระแส เรียกว่า ถ้าคนอื่นเขามีกัน ก็ต้องมีบ้าง เพื่อไม่ให้ตกกระแส เห็นได้มากที่สุด คือ การใช้สมาร์ตโฟน ที่ซื้อหากันจนเกินความจำเป็นต่อการใช้งาน ไม่เว้น แม้แต่เด็กเล็ก ๆ ที่ยังไม่ได้มีความจำเป็นในการใช้สมาร์ตโฟน แต่ก็ยังมีให้ใช้เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า บางครอบครัวพ่อแม่ก็เลี้ยงลูกด้วยวัตุนิยมมากเกินไป ความนิยมซื้อยานพาหนะ ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซด์ บิ๊กไบค์ ทั้ง ๆ ที่ยังไม่จำเป็น หรือซื้อเพราะความชอบ หรือเพียงเพราะตามกระแส อยากเข้ากลุ่มกับเพื่อน ๆ โดยที่ไม่ได้พิจารณาค่าใช้จ่ายของตนเองในแต่ละเดือน โดยหากเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือคนที่ไม่ใช่เศรษฐี จะทำให้เป็นหนี้สินระยะยาว แทนเก็บเงินในส่วนนี้ไว้เพื่อออมในอนาคต ทำคนไทยส่วนมากมีหนี้ต่อ

ครัวเรือนสูง เพราะไม่มีเงินออม เนื่องจากฟุ่มเฟือยกับของที่เกินจำเป็น ค่านิยมการสอนการเรียนรู้ที่ผิดจาก
ธรรมชาติ ทำให้เกิดการหลงลืมที่จะค้นหาความจริงด้วยตัวเอง ค่านิยมของเราอยู่ในแบบการสอนที่ดี แต่เมื่อ
ปฏิบัติจริงๆ มันย่อมมีความแตกต่างกัน ที่สามารถคิดในหลายแง่ในมุม คุณไม่สามารถยึดยึดวัฒนธรรม
ประเพณีเก่าที่ตายแล้ว ให้คนรุ่นใหม่หกรอก เพราะคนรุ่นใหม่รู้ว่าการเรียนรู้เปิดกว้าง แต่คนรุ่นใหม่จะต้อง
รู้จักตนเองภายใน ซึ่งเรื่องนี้หากเข้าศึกษาในการศึกษาจิตใจตนเองมากๆ เข้า อาจพบโลกอีกมิติหนึ่ง ซึ่ง
เรียกว่าโลกแห่งจิตวิญญาณ มนุษย์จะต้องตระหนักเสมอ โลกไม่ใช่วัตถุนิยมใดๆ แต่โลกนี้มีโลกภายในที่
มนุษย์ปัจจุบันยังมองไม่เห็นความจริง

ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรหันมาสนใจลูกๆ ของตนเองไม่ให้พึ่งพาวัตถุมากเกินไปจนเริ่มการ
ปลูกฝังในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีการณรงค์กันมา
อย่างต่อเนื่อง และภายในครอบครัวเองต้องมีการปลูกฝังลูก ๆ หรือคนในครอบครัว ให้รู้จักการใช้จ่ายอย่าง
พอประมาณ โดยพ่อแม่อาจจะทำเป็นตัวอย่าง ให้เล็งเห็นประโยชน์หรือความสำคัญของการได้มาในวัตถุนั้น
ๆ ว่ามีความจำเป็นกับเราหรือไม่ อย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เพราะฐานะทางสังคมหรือความ
จำเป็นในการใช้งานไม่เหมือนกัน ฉะนั้น การตามกระแสในเรื่องวัตถุนิยมแล้วทำให้ตนเองต้องเดือดร้อน
มันได้ไม่คุ้มเสีย โดยเฉพาะการเป็นหนี้ก้อนโต ที่สำคัญคือสถาบันทางการเงินต่าง ๆ ก็ต้องมีการปรับปรุง ให้มี
การกู้เงินตามความจำเป็นมากที่สุด แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะสำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวบุคคล ต้องปลูกฝังนิสัย
ของ ตน เอง ไม่ให้ตามกระแสจนมากเกินไป และใช้เท่าที่จำเป็น

อ้างอิง <http://www.thapra.lib.su.ac.th>

<http://www.polsci-law.buu.ac.th>

อุมพร ชื้อสตัย

ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคนคราบุรี

ผู้เขียนบทความ

5 มีนาคม 2561